

**กิจกรรม :**

# **การทัศนศึกษาจุฬาวิชาการ'55**

**พัฒนาชุมชนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี  
วันเสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555**



ด้วยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้จัดงานจุฬาฯ วิชาการ (CU Academic Expo) ในวันที่ 14-18 พฤศจิกายน พ.ศ.2555 ซึ่งเป็นงานนิทรรศการที่จัดขึ้น ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมของคณาจารย์และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านนิทรรศการและกิจกรรมต่างๆ โดยงานจุฬาฯ วิชาการ กำหนดให้จัดขึ้นเป็นประจำทุกๆ 3 ปี และตามที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีแผนการและนโยบายในการขยายเขตการศึกษาไปตั้งในเขตพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี และเพื่อทำให้ประชาชนในพื้นที่อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ได้มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอย่างแท้จริง และเพื่อให้เกิดการประสานความร่วมมือที่ดี และเกิดความสมัคสมานสามัคคีอันดีระหว่างชุมชนและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดังนั้นการจัดงานจุฬาฯ วิชาการ'55 ในครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสอันดีที่จะได้จัดกิจกรรม "ทัศนศึกษาจุฬาวิชาการ'55 พัฒนาชุมชนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี"





กิจกรรมดังกล่าวเป็นการนำคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนวัดโคกกรุง โรงเรียนวัดนาบุญ และโรงเรียนวัดชำผักแพว พร้อมทั้งผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลชำผักแพว ตำบลตาลเดี่ยว และตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี เข้าพบผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมชมนิทรรศการในงานจุฬาฯ วิชาการ ภายใต้วัตถุประสงค์ของการเผยแพร่องค์ความรู้และนวัตกรรมจากคณาจารย์ และนิสิตที่ได้สร้างไว้ให้สมกับการเป็น “มหาวิทยาลัย” ซึ่งแปลความตามตัวอักษรว่า “ที่สถิตแห่งความรู้อันยิ่งใหญ่” อันมีความสอดคล้องกับนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของคณะผู้บริหารที่ต้องการสร้างจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เป็น “หลักเฉลิมพระนครแห่งกรุงสยาม” (The Pillar of the Kingdom) โดยกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อนำคณะครู นักเรียน จากโรงเรียนวัดโคกกรุง โรงเรียนวัดนาบุญ และโรงเรียนวัดชำผักแพว พร้อมทั้งผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ตำบลชำผักแพว ตำบลตาลเดี่ยว และตำบลห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 60 คน เข้าพบผู้บริหารจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และร่วมชมนิทรรศการในงานจุฬาฯ วิชาการ’๕๕

ทั้งนี้จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความคาดหวังว่าคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ตำบลชำผักแพว ตาลเดี่ยว และห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี มีความเข้าใจในการบริหารงานของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับองค์ความรู้ที่หลากหลายจากงานจุฬาวิชาการ’๕๕ นักเรียนในชุมชนมีความกระตือรือร้น



ในเส้นทางการศึกษาที่สูงขึ้น คณะครูได้มีการสร้างสมและแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ จากงานจุฬาราชการ'55 ผู้นำและประชาชนได้มีโอกาสเปิดทัศนคติที่ดีต่อวงการวิชาการ และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การทัศนศึกษาจุฬาราชการ'55 พัฒนาชุมชนแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี ในครั้งนี้ดำเนินการโดยผศ.ดร.พันธวัศ สัมพันธ์พานิช สถาบันวิจัยสภาวะ แวดล้อม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ ซึ่งได้ให้การต้อนรับคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชน ในพื้นที่ตำบลชำผักแพว ตาลเดี่ยว และห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในวันที่เสาร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2555 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 ศูนย์วิทยทรัพยากร โดยมีคณะผู้บริหารของจุฬาฯ นำโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ นายแพทย์ ดร.สิทธิชัย ทัดศรี รองอธิการบดี ปฏิบัติการ แทนอธิการบดี ในภาระหน้าที่ด้านนโยบายและยุทธศาสตร์กล่าวเปิดงานต้อนรับ และ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ ดร.นรินทร์ หิรัญสุขทฤษฎ์ ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติการร่วมกับ รองอธิการบดีในภาระหน้าที่เกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ กล่าวต้อนรับคณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชน คุณกนกกร กมลเพชร บรรณารักษ์ ประจำศูนย์ วิทยทรัพยากร นำคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์วิทยทรัพยากร นอกจากนี้มีนิสิตจุฬาฯ จำนวน 8-10 คน อธิบายรูปแบบงานจุฬาราชการฯ และแบ่งกลุ่มผู้เข้าชมงานออกเป็น 4 กลุ่ม นิสิตจุฬาฯ พาเข้าชมงานจุฬาราชการ'55 ณ บริเวณฝั่งคณะอักษรศาสตร์ บริเวณ ศาลาพระแก้ว และจามจุรีสแควร์ และเวลาประมาณ 16.00 น. คณะครู นักเรียน ผู้นำชุมชน และประชาชนที่เดินทางมาเยี่ยมชมจุฬาราชการพร้อมกันที่ด้านหน้าศูนย์ วิทยทรัพยากร โดยคุณจินตนา หัตถโกศล ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์และนวัตกรรม องค์กรและคณะ ได้เดินทางมาร่วมส่งคณะที่เข้าเยี่ยมชมการดำเนินงานของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยกลับโดยสวัสดิภาพ

โครงการนี้สำเร็จลุล่วงลงได้ต้องขอขอบคุณสำนักบริหารยุทธศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ที่ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงาน ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สำนักยุทธศาสตร์ ศูนย์วิทยทรัพยากร อาจารย์วรณี พลฉนิถาวร นิสิตจุฬาฯ ทุกคนที่เป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับเพื่อนบ้านของจุฬาฯ จากอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ในครั้งนี้